

ชื่อ **ปารย์** อ่านว่า **ปาน** แปลว่า/หมายถึง **ผู้สามารถ เป็นที่น่าสนใจหรือพอใจ**

ชื่อ-สกุล : ปารย์ สอาดไพร

เกิดวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:33 น.

ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๓๗๕

คริสต์ศักราช 2014 , มหาศักราช 1936 , รัตนโกสินทรศก 232

ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร ชีววาร(ช) ปุสยมาส เบญจศก

ชื่อ **ปารย์** ประกอบด้วยตัวอักษร สระหรือวรรณยุกต์ จำนวน 5 ตัว เกิดวันพฤหัสบดีสามารถแยกอักษรตามหลักภูมิทักษาได้ดังนี้

บริวาร	อายุ	เดช	ศรี	มูลละ	อุตสาหะ	มนตรี	กาลกิณี
ป	ย	-	า	-	-	-	-

จำนวนอักษร บริวาร 1 ตัว , อายุ 2 ตัว , เดช 0 ตัว , ศรี 1 ตัว , มูลละ 0 ตัว , อุตสาหะ 0 ตัว , มนตรี 0 ตัว , กาลกิณี 0 ตัว

วิเคราะห์ ชื่อ '**ปารย์**' ได้เลข 24

★★★★★

เป็นเลขดี ไม่มีส่วนเสีย เลข ๒๔ เป็นดาวคู่มิตร จึงทำให้เป็นคนมีเพื่อนมาก และเพื่อนฝูงมักจะให้การอุปถัมภ์ค้ำชูเป็นอย่างดี เป็นคนมีกิริยามารยาท นุ่มนวลเป็นที่รักของคนทั่วไป เป็นคนมีสติปัญญาอ่อนไหวแตกฉานมีเสน่ห์รุ่มแรง เป็นคนหยั่งรู้การณ์ไกล เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อย่างรวดเร็ว เป็นคนละเอียดละเอียดอ่อน ไม่ฉาบฉวย เข้าถึงอารมณ์ศิลป์ ไม่ชอบแสดงอำนาจ มักจะมีโชคลาภได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เลข ๒๔ บวกกันได้ เลข ๖ เป็นดาวแห่งศิลป์ใครที่เป็นศิลปินอยู่จะได้เป็นศิลปินเอก สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างดีเยี่ยม เลข ๒๔ ยังเหมาะกับการค้า เพราะมีความชำนาญงาน ปฏิภาณเฉียบแหลม เข้าใจงานอย่างลึกซึ้งเอาใจใส่ เข้ากับใครๆ ได้ง่าย

วิเคราะห์ นามสกุล ' สอาดไพโร ' ได้เลข 36



เป็นเลขที่หมายถึง ความรัก ความสดชื่นของชีวิต ชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีมิตร
สหายมาก เพศตรงข้ามมักจะให้ความอบอุ่นเป็นอย่างดี แต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ มีความคิดเห็น
รุนแรง ชีวิตในวัยแห่งความรักมักจะ โลดโผน

วิเคราะห์ ชื่อ + นามสกุล ' ปารย์ สอาดไพโร ' ได้เลข 60



เป็นเลขแห่งศิลป์และความเพื่อฝัน บุคคลที่ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลข 60 มักจะล่องลอย อยู่ในโลก
แห่งความฝันมากกว่าจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง มีส่วนโน้มเอียงไปในทางวิญญาน และ
โลกของโอปปาติกะเป็นคนรักความสวยงาม อารมณ์ประณีต ละเมียดละไมชอบความเป็นอยู่
อย่างโอ้อ่าและเพื่อฝัน ด้วยอิทธิพลของดาวศุกร์ 6

3. วิเคราะห์และทำนายตามหลักอายตนะ

วิเคราะห์ ชื่อ ' ปารย์ ' ได้เลข 4



มักจิตใจไม่สงบ ว้าวุ่น ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ชอบน้อยใจเสียใจ อยู่กับที่ไม่ค่อยได้
หรือมักชอบเดินทางตลอดไป อมทุกข์ อมเศร้า ไม่เชื่อตรง มีมายามาก เก็บกด ผู้ใกล้ชิดมักไม่รัก
จริงตีตนออกห่าง ชีวิตไม่สดใส

อายตนะ 6 ที่ให้คุณ ระดับดี-ดีมาก : 1 , 2 , 7 , 8 , 9

4. วิเคราะห์และทำนายตำราอื่นๆ

รหัสชีวิต

วิเคราะห์ ชื่อ ' ปารย์ ' ได้เลข 6



เลขรหัสชีวิตเป็นเลข ส่งเสริมเรื่อง มีอำนาจ บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง ให้คนเคารพยำเกรง การ
ควบคุมบังคับบัญชา กล่าวหาญ หนักแน่น เข้มแข็ง

POPO